

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๑๖.๖/๒๕๐๔



กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม  
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล  
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๑.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยไตเทียมของสถานพยาบาล แห่งใดระยะเวลาการรับรองมาตรฐานการรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สิ้นสุดลงและไม่ปรากฏหลักฐานว่าสถานพยาบาลได้ขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาทดแทนไต ด้วยเครื่องไตเทียม กับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลางจะชะลอการเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จนกว่าสถานพยาบาลจะดำเนินการขอต่ออายุการรับรองฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบเอกสารที่สถานพยาบาลจัดส่งให้ กรมบัญชีกลาง และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน พบว่า หน่วยไตเทียมของสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยบางแห่ง มีมากกว่าหนึ่งหน่วย บางหน่วยไม่ผ่านการรับรองฯ และในหลายสถานพยาบาลได้เพิ่มหรือลด หรือย้ายที่ตั้งหน่วยไตเทียม และเพิ่มหรือลด เครื่องไตเทียม โดยมีได้แจ้งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและกรมบัญชีกลางทราบแต่ประการใด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วย ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด จึงเห็นควรชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต เรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมตามหนังสือดังกล่าว ดังนี้

๑. สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงการรักษาพยาบาล ทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ให้ส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งขอเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ โดยระบุจำนวนเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด สถานที่ตั้งของหน่วยไตเทียม วัน และเวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมใบรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

๒. ภายหลังจากที่สถานพยาบาลได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการตามข้อ ๑ แล้ว หากสถานพยาบาล มีความประสงค์จะเพิ่มหรือลด หรือย้ายที่ตั้งหน่วยไตเทียม และเพิ่มหรือลดเครื่องไตเทียม ต้องแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมใบรับรองฯ ฉบับใหม่หรือหนังสือแจ้งสมาคมโรคไตฯ มายังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถส่งเบิก ค่าฟอกเลือดฯ ดังกล่าวต่อไป

๓. การส่งเบิกค่าฟอกเลือดฯ ของหน่วยไตเทียม ๑ หน่วย ให้มีชื่อหน่วยไตเทียมและรหัส โดยใช้นามชื่อต่อหนึ่งรหัส เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กองสวัสดิการรักษายาบาล  
กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษายาบาล  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง